



วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (เปลี่ยนชั้น)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) กำหนดตัวแทนและสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนสามารถเว้นระยะห่างได้มากพอ ตัวแทนรับจองหุ้นจึงเปลี่ยนสถานที่ในการรับจองเป็นสถานที่ที่กว้างและสะดวกมากขึ้น โดยเปลี่ยนจากชั้น 18 เป็นชั้น 4 อาคารเมอร์คิวรี ทาวเวอร์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปในสถานที่รับจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้โดยไม่ต้องแลกบัตรเข้าอาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

(นายคณัย ลาภาวิวัฒน์)
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

**แนวทางปฏิบัติสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน**

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในขณะนี้ ทางบริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ และตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยเพื่อเป็นการลดความแออัดของจำนวนของผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาจองซื้อ ณ สถานที่เดียว

ทางบริษัทจึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นนำส่งเอกสารการจองซื้อผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฝากไว้ (Broker) เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเอกสารให้แก่ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“ตัวแทนการรับจองซื้อ”) โดยที่ผู้ถือหุ้นไม่ต้องเดินทางมายื่นเอกสารด้วยตนเอง ณ สถานที่รับจองซื้อ

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเอง ณ สถานที่รับจองซื้อ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องสวมหน้ากากอนามัย และผ่านการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทั้งนี้ บริษัท โดยตัวแทนการรับจองซื้อ จะไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป (หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ หรือมีน้ำมูก) เข้ามายื่นเอกสาร ณ สถานที่รับจองซื้อ โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน